

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จาก การวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก(๔) สูง(๓) ปานกลาง(๒) ต่ำ(๑) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับบ้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๓	๔	มีการตรวจรับพัสดุตามระเบียบโดยเคร่งครัด
การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๒	๓	พิจารณาจากพื้นที่ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนา ก่อน
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๓	๓	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๓	๔	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลา เข้า - ออก ไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	๔	ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือหรือมีสมุดสำหรับขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	๓	๔	มีการจัดทำบันทึก-รายงานทุกครั้งในการลงพื้นที่ สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ให้ใช้ตามความเป็นจริง
การจัดประชุมดูงานสัมมนาต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ เช่นเป็นเครือญาติ	๒	๔	กำหนดสถานที่ วิทยากร และหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการ ทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอรับ ใบอนุญาตหรือใบรับรอง	๒	๓	ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎ ระเบียบ โดยมีความ เป็นกลาง